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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

วันจนัทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 
 

 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2568 ของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า  

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ณ วัน  Record Date วันที่  14 มีนาคม 2568 บริษัทมีจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้วทั้ งหมด 
2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จ านวน 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,681,501 
หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จ านวน 30 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,562,663,693 หุ้น รวมทั้งสิ้น 
34 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,564,345,194 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.27 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแลว้ดังกล่าว จึง
ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 36 

• บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 
104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน
เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 

 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศรวณีย์ พรมเสน เป็นผู้ด าเนินการประชุม 
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ 
• เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระ  
การประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567 

• ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
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• บริษัทจัดให้การประชุม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ บริษัทจะท าการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง  บันทึกภาพนิ่ง เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตลอดการประชุม เพื่อการบันทึกและ
การจัดท ารายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม โดยสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th 

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
• กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามระหว่างการประชุม ให้กดเครื่องหมายค าถามในวาระที่ต้องการถาม 

จากนั้นให้พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด กดปุ่ม “ส่งค าถาม” บริษัทจะอ่านและตอบค าถาม
ของท่านเมื่อถึงช่วงถามค าถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ค าถามได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม  นอกจากนี้ ผู้ถือ
หุ้นสามารถยกเลิกค าถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกดปุ่ม “ยกเลิก” 

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนน
เสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

• การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นเลือกโหวตที่ช่อง 
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ของวาระนั้น ๆ แล้วกดยืนยันผลโหวต ระบบจะ
เปลี่ยนแปลงผลโหวตให้ทันที หากไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนตัวเลือกโหวต กดยกเลิกผลโหวต ระบบจะคงผล
โหวตเดิมก่อนหน้า หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามที่เสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไป
แก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบก าหนดได้  

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร  การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตัวเอง 

• หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้
ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

• วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นเร่ืองเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ 
• ส าหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม  

• ส าหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระท าเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งกรรมการ ทีละราย เพื่อน าไปนับคะแนน 

• บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ  
• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จ ากัด เป็นบริษัทที่

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการ
ประชุม จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นผู้ด าเนินการ  

• บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท พีอาร์เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้
สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

• อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว ได้ใช้
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังท าการรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่มี
การประชุม ซึ่งอาจท าให้จ านวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

• ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี 
ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
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• กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย 
1) นายสนุทร พจน์ธนมาศ     ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานการประชุม 
2) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล    รองประธานกรรมการบริษัท/    

   ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3) นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
4) นายธวชัชัย โพธิ์วรสนุทร    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5) นางสาววารี แว่นแก้ว     กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                                                                   
6) นายวีระชาติ โลห์ศิริ     กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  

                                                                                 กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการผู้จัดการ 
7) นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก    กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  

   รองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท 
• ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 คน จากจ านวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 7 คน คิดเป็น

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากบั ร้อยละ 100 
• ผู้บริหาร นางสุพรพรรณ น้ าใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย

งานบัญชีและการเงิน (CFO) 
• ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร และ นางสาวโชติมา กิจศิรกร  
• ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน บริษัท พีอาร์เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

นายพงศา เรืองงาม  
• ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
• ขอเข้าสู่วาระการประชุม 

 
วาระที่ 1  เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ประธานฯ กลา่วว่า 

• เรียนท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  
ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

• ผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา 
o การปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ 

จากความท้าทายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนธุรกิจประจ าปี 2567 โดยได้ยุติ
การผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกชนิดอ่อนทั้งหมดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 
เพื่อหยุดภาวะการขาดทุน การตัดสินใจนี้เปิดโอกาสให้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่
ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจชี วภาพ -หมุนเวี ยน -สี เขียว  (BCG Model : Bio-Circular-Green 
Economy) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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o ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ แบรนด์ “VAVA Z” 
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 บริษัทได้เร่ิมด าเนินธุรกิจใหม่ โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ 
“VAVA Z” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและสินค้าอัพไซเคิลที่น าวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถพิจารณาดูได้จากแบบรายงานประจ าปี 56-1 One 
Report 

• ก้าวต่อไปในปี 2568  
ในปี 2568 บริษัทยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในทุกด้านเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด BCG Model โดยจะ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามแนวคิดดังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วย 

• ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ 
คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทั
ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการ จะยังมุ่งมั่น รักษา ความเป็นบรรษัท 
ภิบาลอย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัด พร้อมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เพื่อให้กิจการมีความมั่นคง เติบโต อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• ขอเชิญ คุณอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ 

และเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้

มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ก าหนดให้รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมคร้ังถัดมา  

• ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้น าส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nep.co.th  

• คณะกรรมการจึงได้มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2567 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า

ตามวีดีโอ  
• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตาม

วีดีโอ 
• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
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ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันพธุที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน 1,564,345,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 
 นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
• บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รวมถึงได้จัดท า “การวิเคราะห์และค าอธิบาย

ของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2567 (แบบ 56-1 One Report)  ที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

• ขอเชิญ คุณสุพรพรรณ น้ าใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดใน 
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อ
ที่ประชุม  

นางสุพรพรรณ น้ าใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมดงันี ้

• ผลการด าเนนิงานปี 2567 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  

 
• สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 580.30 ล้านบาท ลดลง จ านวน 23.00 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 3.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 21.69 
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 558.61 ล้านบาท 
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• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จ านวน 6.04 ล้านบาท สาระส าคัญมาจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ

ลดลง จากการยุติการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑก์ระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนดิอ่อน ส่งผลให้
บริษัทมีรายได้ลดลง 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง จ านวน 16.95 ล้านบาท จากการลดวงเงินทรัสต์รีซีท (TR) จ านวน 4.87 
ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อวัตถุดิบลดลง และสิทธิการใช้สินทรัพย์ลดลง จ านวน 2.62 ล้านบาท จาก
การยกเลิกการเช่ารถยนต์ที่ใช้ในกิจการ และจากการจัดประเภทเงินฝากจ านวน 10.12 ล้านบาท 

 

• หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 4.93 ล้านบาท ลดลง 31.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
86.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จ านวน 2.93 ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 2.00 ล้านบาท  
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• หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 30.35 ล้านบาท จากการช าระหนี้ของบริษัทที่เป็นไปตามก าหนด ประกอบ

กับมีการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลง 
• หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 0.90 ล้านบาท จากหนี้สินตามสัญญาเช่า จ านวน 1.22 ล้านบาท ทั้งนี้ 

บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 
• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 575.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.25 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 1.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลก าไรสุทธิ 
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• อัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.95 เท่า แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่อง

ของบริษัทดีขึ้น เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องช าระ  
• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.59 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายหนี้สิน

หมุนเวียน  
• วงจรเงินสด Cash cycle ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยติดลบ 16 วัน เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องของ

บริษัทในชวงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการช าระหนี้มากข้ึน 
• อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.01 เท่า แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีภาระหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลง และเป็นอัตราที่ต่ ามาก 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
สัดส่วนรายได้ 

 
 

• รายได้จากการด าเนินงานรวมส าหรับปี 2567 จ านวน 26.39 ล้านบาท ลดลง 102.82 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 79.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและ
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนลดลง จากการยุติการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอ่อน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 

• รายได้จากการขายกระเป๋าอัพไซเคิลภายใต้แบรนด์ VAVA Z ปี 2567 จ านวน 5.88 ล้านบาท ซึ่งเป็น
การรับรู้รายได้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 

• สัดส่วนรายได้รวมส าหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 10 
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 63 และรายได้จากการขายกระเป๋าอัพไซเคิล 
คิดเป็นร้อยละ 27 
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เปรียบเทียบผลประกอบการปี 2566 – 2567 

 
• บริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2567 จ านวน 22.02  ล้านบาท ลดลง 104.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

82.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนลดลงจากการยุติการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเป๋าอัพไซเคิลภายใต้      
แบรนด์ VAVA Z จ านวน 5.88 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 
จากแนวโน้มการรับค าสั่งซื้อของลูกค้าในปี 2567 มีทิศทางที่ดี บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าได้ทันตามเวลาก าหนดส่งมอบ และคาดว่าจะสามารถผลักดันรายได้จากการขายกระเป๋า       
อัพไซเคิลภายใต้แบรนด์ VAVA Z ในรูปแบบ Circular Upcycling ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในทิศทางของ
ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในแผนธุรกิจของบริษัทได้อย่างแน่นอน 

• ต้นทุนขายส าหรับปี 2567 จ านวน 22.71 ล้านบาท ลดลง 122.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.41 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จากการยุติการผลิตดังกล่าวข้างต้น 

• ต้นทุนการจัดจ าหน่ายส าหรับปี 2567 จ านวน 3.11 ล้านบาท ลดลง 5.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2567 จ านวน 34.18 ล้านบาท ลดลง 20.66 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2566 เนื่องจากบริษัทบันทึกรับรู้การด้อยค่าเคร่ืองจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้
ใช้งาน จากการยุติการผลิตดังกล่าวข้างต้น 

• ค่าตอบแทนผู้บริหารส าหรับปี 2567 จ านวน 6.27 ล้านบาท ลดลง 1.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2566 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรจากการยุติการผลิตดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้
สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ของบริษัทในปี 2567 

• ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม (บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)) ปี 2567 จ านวน 49.84 ล้านบาท 
ลดลง 0.43 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลก าไรที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน 

• ภาพรวมในปี 2567 บริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 9.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัท
มีผลขาดทุน จ านวน 37.81 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลขาดทุนลดลง จ านวน 47.61 ล้าน
บาท จากการยุติการผลิต และจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อทีป่ระชุมว่า 
• ขอเชิญ คุณวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดทิศทางในอนาคตของบริษัท และการด าเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อที่ประชุม  
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นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 
• ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 26.39 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้

รวม 129 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพลิกกลับมามีก าไรสุทธ ิ9.80 ล้านบาท จากที่ในปี 2566 
ขาดทุนสุทธิ 37.81 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงเหลือ 1,216.20 ล้านบาท ตามงบการเงินตาม
วิธีส่วนได้เสีย  

• ก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2567 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการยุติการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระสอบ
พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้บริษัทมี
กระแสเงินสดเป็นบวก ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต 

• บริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรอบคอบ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 
รายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจเดิม และในช่วงครึ่งปีหลังเร่ิมมีรายได้จากธุรกิจใหม่ภายใต้แบรนด์ VAVA Z 
ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ และผ่านกระบวนการเพิ่ม
มูลค่าหรือ Upcycling ถือเป็นก้าวแรกของบริษัทในการเข้าสู่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม 

ทิศทางในอนาคต 
• ส าหรับทิศทางในอนาคต บริษัทมีแผนใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก

การถือหุ้นในบริษัทร่วม และการให้เช่าพื้นที่โรงงาน นอกจากนี้ ธุรกิจภายใต้แบรนด์  VAVA Z ได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงเร่งขยายฐาน
ลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และลูกค้าองค์กร พร้อมทั้ง
พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบ ODM, OEM และการฝากขาย เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตาม
แผนธุรกิจที่ก าหนดไว้ 

• ส าหรับธุรกิจในอนาคต บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาการลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ประเภทอ่ืน ๆ เช่น สินค้าย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) และผลิตภัณฑ์จากขยะ (Waste) 
เพื่อขยายแหล่งรายได้เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงผลประกอบการทั้งในด้านรายได้
และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สูงกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว เพื่อให้พ้นจากสถานะการถูกขึ้นเครื่องหมาย 
“CB” (Caution - Business) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
• ในส่วนของการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition: CAC) 
โดยได้รับประกาศนียบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี และสิ้นสุด ในปี 
2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุสมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของ
โครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการรับรองรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะ
สิ้นสุดอีกครั้ง ในเดือนกันยายน 2568 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ยื่นเอกสารเพื่อต่ออายุสมาชิก CAC เป็นคร้ังที่ 3 ในปี 2568 ต่อไป 

• บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

• ในนามของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต่างมีเจตนารมณ์
ร่วมกันในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้และผลประกอบการ โดยยึด
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หลักการพึ่งพารายได้จากการด าเนินงานของบริษัทเองเป็นหลัก เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและความยั่งยืน
ให้กับธุรกิจในระยะยาว 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อทีป่ระชุมว่า 
• หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติ

ตามค าแนะน าตามวีดีโอ 
• มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะถามค าถาม ดังนี้  
นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีการ

วางแผนเปลี่ยนแปลง Business Model ไว้อย่างไรบ้าง เพื่อให้บริษัทยังสามารถด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้ต่อไป 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในอดีต บริษัทด าเนินธุรกิจในภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องแข่งขันในด้าน
ประสิทธิภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม พนักงานของบริษัทส่วนใหญ่มีอายุงานยาวนานและมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัท
ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยกระบวนการวิศวกรรมขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
ต่าง ๆ ข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพในการแข่งขันนี้ ท าให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน  

เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางใหม่ในการด าเนนิ
ธุรกิจ โดยปรับเปลี่ยน Business Model จากการมุ่งเน้นการผลิต มาเน้นที่การตลาดและการบริหารแบรนด์แทน จากการปรับ
โครงสร้างองค์กรและลดจ านวนพนักงาน บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อน
ธุรกิจยุคใหม่ โดยเลือกมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อผู้บริโภค (Consumer Product) และธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของตลาดในปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาสถานะของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน 
พร้อมทั้งวางรากฐานให้บริษัทมีรายได้อย่างยั่งยืน และสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว 

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในการก าหนด
มูลค่าทรัพย์ของบริษัท วาวา แซด จ ากัด จ านวน 7.72 ล้านบาท นั้น บริษัทผู้ประเมินมูลค่าได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ก ากับหรือไม่ และเป็นมูลค่าที่เหมาะสมเพียงใด เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด การเข้าท ารายการของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเข้าท ารายการ โดยยึดหลักการดังนี้ 

• เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

• เป็นรายการที่กระท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
• มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ท าให้มั่นใจได้ว่าการท ารายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาของบริษัท วาวา แซด จ ากัด มูลค่าที่ 7.72 ล้านบาท ผู้ประเมินต้องดู

หลายองค์ประกอบในการประเมิน เช่น ผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งการประมาณการรายได้ การด าเนินธุรกิจและ
การท าก าไรของกิจการในอนาคต นอกจากนี้ยังดูปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะทางการเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค และการใช้จ่ายของผู้บริโภค ประกอบการประเมินด้วย ซึ่งรายการสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบการเงิน
ประจ าปี 2567 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายงาน 56-1 One Report 

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันจากการซื้อธุรกิจ VAVA Z ประเภทรายการที่เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการมีขนาด
ของรายการคิดเป็นร้อยละ 1.48 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่รวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2567 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ . 21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ .ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนเข้าท ารายการ  

ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท 
และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้อธิบายรายละเอียดของธุรกิจ VAVA Z และมี
แนวโน้มอย่างไรบ้าง ธุรกิจ Circular Upcycling คือท าอะไรบ้างในปัจจุบันและอนาคต และอุตสาหกรรมนี้มีขนาดในตลาด
ประมาณเท่าใด 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัท วาวา แซด จ ากัด ที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในช่วงกลางปี 2567 เป็นธุรกิจที่
ด าเนินงานในรูปแบบ Circular Upcycling โดยมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการบริโภค 
ตัวอย่างเช่น การน ากระสอบพลาสติก ผ้าใบรถบรรทุก หรือโปสเตอร์เก่ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค (Consumer 
Products) เช่น หมวก กระเป๋า ถุงช้อปปิ้ง รวมถึงการน าวัสดุรีไซเคิล เช่น rPET (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก PET) มาทอเป็นเส้น
ใยเพื่อผลิตกระเป๋าหรือเสื้อผ้า และการน าเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ที่เหลือจากโรงงานผลิตมาดัดแปลงเป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น หูกระเป๋า เป็นต้น 

ส่วนแนวโน้มของธุรกิจนี้ในอนาคตถือว่ามีศักยภาพที่ดี เนื่องจากมีคู่แข่งในตลาดจ านวนน้อย อย่างไรก็ตาม 
ยังมีข้อจ ากัดในด้านขนาดตลาดซึ่งยังค่อนข้างเล็กและยังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเป็นที่รู้จักได้ โดย
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบ DIY ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลักดันธุรกิจ Circular Upcycling ให้เติบโตและขยายสู่ระดับ
อุตสาหกรรมในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตราก าไร (Margin) สูง และการแข่งขันในตลาดยังไม่รุนแรง 

จากข้อมูลของ PBS World มูลค่าตลาด Circular Upcycling ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,000 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท DIY หรือน าเข้าจากต่างประเทศ และมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2575 (ค.ศ. 2032) 
หากรวมตลาดวัสดุรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้ (Waste) จะมีมูลค่ารวมประมาณ 17,000 พันล้านบาท 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อทีป่ระชุมว่า 
• เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทา่นใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว 
• วาระนี้เปน็วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567 
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้ก าหนดให้บริษัทมหาชน

ต้องจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปี งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

• ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
• คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท าการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงิน

ประจ าปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในแบบรายงาน 
56-1 One Report ประจ าปี 2567 ที่ได้น าส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกัน
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ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่เพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว  

• คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็น
แบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า 
• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า

ตามวีดีโอ  
• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 
• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
 
ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี 2567 สิ้นสดุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน 1,564,345,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จ านวน        0   เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
 

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2567 
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• ขอเชิญ คุณอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการบริษัท และ

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการบริษัท และ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
• บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

เงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวการณ์
ของบริษัทและความจ าเป็นอ่ืน ๆ ในอนาคตด้วย 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดไว้ว่า “…ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัท
จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

• ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางด
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า

ตามวีดีโอ 
• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 
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• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน 1,564,345,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -   
งดออกเสียง จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ในวาระนี้ ขอให้

กรรมการที่ครบวาระในคร้ังนี้ คอื นายสนุทร พจน์ธนมาศ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล นางจันทริา ศรีม่วงพันธ์ และนายวีระชาต ิ
โลห์ศิริ ออกไปพักรอที่ด้านนอกห้องประชุม 

• ขอเชิญ คุณวารี แว่นแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  เป็นผู้
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสาววารี แว่นแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  รายงานต่อที่
ประชุมดังนี้ 

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้า
รับต าแหน่งอีกก็ได้ 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท จ านวน 4 ราย ดังนี้   
1) นายสุนทร พจน์ธนมาศ  ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
     กรรมการอิสระ 
2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการก ากับดูแล 
     กิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
4) นายวีระชาติ โลห์ศิริ   กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
     กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการผู้จัดการ  

• บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ให้เลือกบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

• ทั้งนี้ กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว  

• ประวัติกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม 
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• บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนมาศ 2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล           
3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 4) นายวีระชาติ โลห์ศิริ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า

ตามวีดีโอ 
• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 
• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
 
ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดงันี ้
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
1) นายสุนทร พจน์ธนมาศ 

เห็นด้วย  จ านวน 1,564,220,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9920 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0080 
งดออกเสียง จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 
เห็นด้วย  จ านวน 1,564,220,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9920 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0080 
งดออกเสียง จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  
เห็นด้วย  จ านวน 1,564,334,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9999  
ไม่เห็นด้วย จ านวน           1,000    เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0001 
งดออกเสียง จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4) นายวีระชาติ โลห์ศิริ  
เห็นด้วย  จ านวน 1,532,014,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100  
ไม่เห็นด้วย จ านวน       0    เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่
ห้องประชุม เพื่อด าเนินการประชุมต่อในวาระถัดไป 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• ขอเชิญ คุณวารี แว่นแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็นผู้

เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นางสาววารี แว่นแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่

ประชุมดังนี้  
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ

คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับ
แนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา ส าหรับปี 2568 ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้
ได้รับในอัตราเท่ากับอัตราที่เคยเสนอไว้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ในวงเงิน 2.81 ล้าน
บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ อีกทั้งงดจ่ายเงินโบนัส ประจ าปี  2567 
เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ  

• ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
ปี 2568  

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2567 
 (สามัญ   
ผู้ถือหุ้น) 

ปี 2566 
 (วิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น) 

ปี 2566 
 (สามัญ   
ผู้ถือหุ้น) 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 50,000 50,000 70,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 30,000 30,000 30,000 - 

กรรมการบริษัท 20,000 20,000 20,000 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 7,500 7,500 7,500 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย (บาท/ คร้ังการประชุม) 
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง 

7,500 7,500 7,500 7,500 

กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการก ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

5,000 5,000 5,000 5,000 

วงเงินรวม 2,810,000 2,810,000 3,200,000 5,000,000 
• คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ ประจ าปี 2568 โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย
ประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และงด
จ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2567 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ใน
ฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก  

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า

ตามวีดีโอ 
• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 
• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
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ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 โดยก าหนด

ค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและ
สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2567 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน 1,564,345,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2568 
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• ขอเชิญ คุณธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 

คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็น
ว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี 
และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรม
นิติ จ ากัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ราคา
ค่าตรวจสอบบัญชีมีความเหมาะสมและยุติธรรม  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท
ให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

รายนาม                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่       จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
(1) นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์  8843       0  หรือ 
(2) นางสาวโชติมา กิจศิรกร   7318       0  หรือ 
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง     6838       0 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด ที่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และก าหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนใน
การสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยก าหนดให้
จ่ายจ านวนที่เกิดขึ้นจริง มีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด ปี 2568 (ปีที่เสนอ) ปี 2567 ปี 2566 

สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 145,000 บาท x 3 ไตรมาส 435,000 435,000 510,000 
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  545,000 545,000 640,000 
ค่าบริการอื่น (Non audit fees) - - - 

รวมทั้งสิ้น 980,000 980,000 1,150,000 
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• ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดส านักสอบบัญชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้สามารถจัดท า      
งบการเงินให้ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด โดย นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ 
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ  นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด ที่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้า
ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2568 เป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยก าหนดให้จ่ายจ านวนที่เกิดขึ้นจริง 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า

ตามวีดีโอ 
• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 
• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
 
ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด โดย นางสาว

นิธินี กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ  นางสาววันนิสา งามบัวทอง 
ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ที่ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 
โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนในการสอบ
บัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยก าหนดให้จ่ายจ านวนที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน 1,564,345,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ          100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• ขอเชิญ คุณอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ 

และเลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเสนอต่อที่ประชุม 
นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ส าหรับในวาระนี้เป็นวาระตอบค าถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งค าถาม
เข้ามา โดยมีค าถามดังนี้ 
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นางสาวจณิสตา มุกดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะมีก าไรปีไหน และธุรกิจใหม่มีผลประกอบการเป็น
อย่างไรบ้าง และแนวโน้มในอนาคตเป็นเช่นใด 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงตามวิธีส่วนได้เสีย แต่ยังคงขาดทุนสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และในปี 2568 บริษัทได้จัดท าแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้สามารถสร้างผลก าไรได้ทั้งในงบการเงินที่
แสดงเงินลงตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ส่วนของธุรกิจใหม่ซึ่งเริ่มด าเนินการในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ
บริษัท วาวา แซด จ ากัด บริษัทมียอดขายรวม 7 ล้านบาท ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากอยู่ในช่วง
ของการปรับตัวและเรียนรู้กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ ในช่วงต้นปี 2568 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของธุรกิจ แต่บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและแนวโน้มที่ดีของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้เร่งด าเนินการด้าน
การขาย การตลาด และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้ 

นายกฤษดา วรรณภินพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีโอกาสเข้าท าธุรกิจด้านพลังงานหรือไม่ และมีเงิน
สดเพียงพอต่อการลงทุนหรือไม่ 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางส่วนมีความ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งนี้ บริษัทจ าเป็นต้องพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส และความเสี่ยงอย่างรอบด้านและ
รอบคอบก่อนที่จะสรุปแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

ด้านเงินทุนในขณะนี้บริษัทให้ความส าคัญกับการรักษาสภาพคล่องของเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน หากมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทจ าเป็นต้องพิจารณาขนาดของการลงทุนให้เหมาะสมกับศักยภาพใน
การจัดหาแหล่งเงินทุน และต้องค านึงถึงโอกาสในการเติบโตควบคู่กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

นางสาวศรวณีย์ พรมเสน ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  
• เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ต้องการสอบบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน

กล่าวการปิดการประชุม 
 ประธานฯ  กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เอ็นอีพี
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุก
ท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 

                                              -สุนทร พจน์ธนมาศ-         ประธานที่ประชุม 
  (นายสุนทร  พจน์ธนมาศ) 

                   ประธานกรรมการบริษัท 
 
 

             -อรวรรณ ตรงกระโทก-        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวอรวรรณ  ตรงกระโทก)            
                                                                         เลขานุการบริษัท 


